



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
17 มกราคม 2563



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตรวจเยี่ยมรพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม องค์กรมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะตรวจเยี่ยม รพ.ระตะพานหิน อำเภอตะพานหิน เพื่อสนองพระราชดำริและพระราชโอรชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกิตติมศักดิ์ โดยเฉพาะการนำ รพ.ผนวกเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน</p>	
<p>ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์New18</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค จัดประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ มีการพิจารณามาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ของผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่</p> <p>นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยหญิงสูงอายุชาวจีน 1 ราย เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยันรอบที่ 2 โดยป่วยตั้งแต่อยู่ที่เมืองแล้ว แต่ซื้อตั๋วรถไฟจึงเดินทางมาที่ประเทศไทย ซึ่งระบบตรวจพบและถูกส่งตัวเข้ามาดูแลที่ห้องแยกโรคสถาบันบำราศนราดูร เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ไม่มีไข้ ส่วนคนที่ร่วมเดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์เดียวกันไม่มีใครมีอาการป่วยแต่อย่างใด ส่วนผู้ป่วยรายแรกยังอยู่ที่ห้องแยกโรคสถาบันบำราศฯ ล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ขอความร่วมมือไปยังสายการบินแอร์เอเชีย กับไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ให้ตรวจคัดกรองคนป่วยไม่ให้มีการขึ้นเครื่องบิน โดยคืนค่าเดินทางให้ทั้งหมด ทางสายการบินก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนหนึ่งที่คนป่วยได้เดินทางออกนอกพื้นที่เพราะเสียค่าเดินทาง ตอนนีเริ่มทยอยเดินทางมาร่วมเทศกาลตรุษจีนที่ประเทศไทยแล้ว ซึ่งทำอากาศยาน 4 แห่งมีมาตรการคัดกรองเข้มแล้ว โดยเพิ่มมาตรการคัดกรองที่สนามบินกระบี่ และอุตะเถา ซึ่งเที่ยวบินแรกบินตรงจากเมืองอู่ฮั่นจะมาในวันนี้(17 ม.ค.) ส่วนสถานการณ์ที่เมืองอู่ฮั่นมีเพียงการรายงานสรุปเมื่อวันที่ 5 ม.ค. ที่มีผู้ป่วย 59 ราย ผลตรวจแลปยืนยัน 49 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยคนที่เสียชีวิตมีโรคประจำตัวอยู่เดิม คือ มีก้อนที่ตับ และมีภาวะตับแข็งอยู่ สำหรับคำแนะนำประชาชนหากหลีกเลี่ยงการไปเมืองอู่ฮั่นไม่ได้ ก็ขอให้หลีกเลี่ยงการไปตลาด เลี่ยงการไปพรพ.โดยไม่จำเป็น และสวมหน้ากากอนามัย อย่างไรก็ตาม โรคนี้ไม่รุนแรงเหมือนกับซาร์ส แต่ยกระดับการควบคุมดูแลเทียบเท่าซาร์ส ตอนนี้ไม่ห้ามการเดินทาง มีเพียงคำแนะนำเรื่องการเดินทางเท่านั้น</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(17 ม.ค.) เวลา 08.30 น. นพ.สุชมุ กาจณพิมาย ปลัดสธ.เตรียมแถลงข่าว และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. จะเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมกรณีโรคปอดอักเสบ/สงสัยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จะประกาศว่ายืนยันนั้นต้องอาศัยข้อมูล 3 ส่วน 1. อาการคลินิกเป็นตัวตั้ง 2.ข้อมูลระบาดวิทยา และ3.การตรวจข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ และเนื่องจากเป็นเชื้อใหม่ ก็ต้องให้มีความแม่นยำ จึงต้องตรวจมากกว่า 1 ห้องแล็บ และมีขั้นตอนการตรวจเป็นสลับ เวลายืนยันผู้ป่วย การติดเชื้อให้ครบถ้วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน360 องศา, แนวหน้า, ไทยโพสต์</p> <p>คณะกรรมการสาธารณสุขในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ทางภาคกลางของประเทศจีน เผยว่าชายวัย 61 ปี เป็นผู้ป่วยรายที่ 2 ที่เสียชีวิตจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลว คณะแพทย์จีนเชื่อว่าเกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, ไทยโพสต์</p> <p>กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่น แถลงยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 1 ราย ในจังหวัดคานางาวะ ทางตอนใต้ของกรุงโตเกียว เป็นชายชาวจีน อายุช่วงวัย 30 ปี โดยพักรักษาตัวที่รพ.นาน 5 วัน ก่อนหายเป็นปกติ แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ 15 ม.ค.63</p> <p>ด้านผู้ป่วยชายกล่าวว่า ไม่ได้เดินทางไปตลาดค้าส่งอาหารทะเลอู่ฮั่นหัวหนาน ซึ่งเชื่อว่าเป็นจุดที่แพร่กระจายเชื้อ ทำให้ทางการญี่ปุ่นสันนิษฐานว่าอาจเป็นรับเชื้อจากการใกล้ชิดกับผู้ป่วย ขณะเดียวกัน ทางกรมเวียดนามแยกกักนักท่องเที่ยวชาวจีน 2 คน หลังเดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง เมื่อ 14 ม.ค. พร้อมส่งทีมเจ้าหน้าที่โรคระบาดไปยังเมืองดานังเพื่อวางแผนป้องกัน</p>	
<p>ฝุ่นPM2.5 สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นางนงฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้(17 ม.ค.) ตนจะเป็นประธานหารือการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 และมาตรการแก้ไข ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กองบังคับการตำรวจจราจร กทม. จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการเข้าร่วม เพื่อกำหนดแนวทางนโยบายประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจประชาชนถึงการดำเนินการของรัฐบาลในการแก้ปัญหา การป้องกันและการดูแลประชาชน รวมถึงการเผยแพร่มาตรการต่างๆ ที่กำลังดำเนินการ ที่จะนำเสนอ ครม.สัญจรในวันที่ 21 มกราคม ที่ จ.นครราชสีมา เนื่องจากนายกาต้องการให้เพิ่มความเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารที่ชัดเจนไปถึงประชาชน และสร้างความเข้าใจในสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ในขณะนี้</p> <p>--เทศบาลนครนครราชสีมา ติดตั้งสปริงเกอร์พ่นละอองน้ำทั่วลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ขอความร่วมมือประชาชนที่มากราบไหว้อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี งดจุดธูปเทียน เพื่อลดปริมาณฝุ่น PM2.5 และ PM10 หลังมีฝุ่นละอองพิษ PM.2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะพื้นที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา พบว่าสูงถึง 81 มคก./ลบ.ม. และค่าฝุ่นละออง PM.10 เกินค่ามาตรฐานมากที่สุดเช่นกันถึง 131 มคก./ลบ.ม.</p>	
<p>ภัยแล้ง สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นายฉัตรพร วัชรกุล อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 20 จังหวัด</p> <p>-วิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ จ.นครราชสีมา หลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง จังหวัดประกาศพื้นที่ภัยแล้งแล้ว 5 อำเภอ ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด คือ สถานพยาบาลที่เสี่ยงจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำพบว่า มีรพ. 3 แห่ง ได้แก่ ร.พ.คง คาดว่าจะเบื้องต้นจัดการบรรเทาทุกข์ น้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาใช้ล้างภาชนะเครื่องมือแพทย์ ขณะที่รพ.แก่งสนามนาง แก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยประสานอพ. และโรงงานน้ำตาลในพื้นที่จัดส่งน้ำดิบมาใช้ผลิตประปาภายในรพ. ส่วนรพ.บัว แนวทางแก้ไขปัญหาขอรับการสนับสนุนงบกลางมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มอีก 1 บ่อ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ส่วนรพ.บัวลายและรพ.เทพารักษ์ อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันทั่วทั้ง</p>	
<p>วัคซีนโรคหัด สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า,ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลให้สธ. ดำเนินการควบคุมสถานการณ์โรคหัด โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปีทั่วประเทศ พ.ศ.2562-2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย โดยเน้นฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กไทยรวมถึงเด็กต่างชาติที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ทุกราย สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2565 ที่มีเป้าหมายสำคัญคือ คนไทยและผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุม เหมาะสม และเป็นธรรมฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้ารับวัคซีนทุกชนิดตามแผนงานที่รัฐจัดหาไว้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ มติชนออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สำนักข่าวไทย nationtv thaiPBS INN</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ตรวจสอบเยี่ยมคลินิกกัญชาแผนไทย ได้สอบถามประชาชนถึงความพึงพอใจในการรักษา ซึ่งประชาชนที่มาใช้บริการต่างพึงพอใจที่มีการเปิดคลินิก และเชื่อมั่นว่ากัญชาสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้จริง โดยรมว.สธ.รู้สึกดีใจที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจในการเดินทางนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ต่อไป เพื่อให้เป็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น</p>	
<p>สมุนไพรมอเณร สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์บุคคลแนวหน้า</p> <p>-กล่าวว่า หมอเณร - ชัยรัตน์ นนทชัย" มีผลงานการรักษาเบาหวาน โรคหัวใจได้ จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศ แต่กรมการแพทย์แผนไทยไม่สนับสนุน อ้างว่าไม่มีนโยบายส่งเสริมเอกชน โดยหมอเณรใช้เวลาต้องต่อสู้มานานหลายสิบปี มีคดีที่รอพิสูจน์อยู่ในศาลปกครองสูงสุดก่อนสิ้นปี โดยศาลท่านมีหนังสือให้ทำคำชกค่านไปนิติกรสาธารณสุขผู้คดีอ้างว่า "คดีหมอดอายุความ" สิ่งเหล่านี้คือความจริงที่สังคมต้องรับรู้ หากรัฐส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมแพทย์แผนไทยให้เป็นแพทย์ทางเลือกอย่างแท้จริง เรื่องราวเหล่านี้ย่อมจะไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแน่นอน หมอเณรว่า มีพืชสมุนไพรมอเณรที่กำลังจะสูญพันธุ์หลายชนิด เริ่มขาดแคลนไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด เช่น ดอกคำไทย ขาดตลาด ไม่มีขายในร้านยาสมุนไพร กิโลกรัมละ 1,300 บาท ทั้งที่เป็นไม้ปลูกง่ายโตเร็ว 2-3 ปี ก็ออกดอกแล้ว สรรพคุณรักษาโรคหัวใจ ไข้ร่ายต่างๆ ได้ผล ถ้าเกษตรกรปลูกจะมีรายได้ต้นละ 1.3 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีสมุนไพรมอเณรที่สามารถส่งเสริมเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรได้หลายชนิดด้วยกัน เช่น หญ้าแฝกหอม เป็นต้น แต่รัฐบาลต้อง ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานสาธารณสุขครั้งใหญ่ ลดรายจ่ายนำเข้า ยาต่างประเทศ พึ่งพาตนเองให้มากขึ้น</p>	-
<p>บอร์ด อภ. คนใหม่ สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ คนตามข่าว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผช.ผบ.ตร. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการองค์การเภสัชกรรม ตามมติที่ประชุมกรม.วันที่ 14 มกราคมเป็นต้นไป</p>	
<p>ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสาธารณสุข สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการเข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวง เพื่อหารือตลอดจนผลักดันข้อเสนอภาคเอกชนในการขับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมด้านสาธารณสุขของประเทศไทย โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ นำเสนอหลักการของร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดที่ภาคเอกชนผลักดันอยู่ขณะนี้ เชิญชวนสธ.ให้ความร่วมมือและร่วมเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนงานมหกรรม Healthy Living Asia 2020 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและบริการด้านสุขภาพสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการแพทย์ และสาธารณสุขแบบครบวงจรของประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 ก.ย. 63 นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เสนอให้กระทรวงพิจารณาให้การรับรอง "การแพทย์ธรรมชาติบำบัด" เป็นสาขาแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย เป็นต้น</p>	
<p>ยุติปัญหาเอดส์ สื่อที่นำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมการใช้ประโยชน์เครื่องมือ AIDS ZERO PORTAL เพื่อการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์ ภาคกลาง โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูล ผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ออกแบบและปรับปรุงเครื่องมือทั้งด้านโครงสร้างเนื้อหา ให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้งานระดับพื้นที่ทั้งเขตสุขภาพ จังหวัด และหน่วยบริการ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์ ให้บรรลุเป้าหมาย</p>	
<p>กิจกรรมปลอดวัณโรค สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.เรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารมว.สธ. เป็นประธานเปิดกิจกรรม "นครศรีฯ ปลอดวัณโรค" เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เพิ่มทักษะและความรู้ สนับสนุนการค้นหาผู้ป่วยและยุติเชื้อวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค นำร่องในเขต อ.เมือง และ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช</p> <p>นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยจะป้องกันและควบคุมวัณโรคอย่างต่อเนื่อง แต่การคาดการณ์อัตราการอุบัติการณ์วัณโรคปี 2561 ยังสูงถึง 153 ต่อประชากรแสนคน และมีอัตราป่วยวัณโรครายใหม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 1.3 เท่า ซึ่งสะท้อนถึงการที่ผู้ป่วยส่วนหนึ่งเข้าถึงการรักษาล่าช้าหรือเข้าไม่ถึง ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน และทำให้แต่ละปีอัตราการป่วยคาดประมาณลดลงได้เพียงช้า ๆ เท่านั้น จึงนำมาสู่การดำเนินโครงการดังกล่าว</p>	
<p>สมุดบันทึกสุขภาพดิจิทัลผู้สูงอายุ สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์, สวท., กรมประชาสัมพันธ์, มติชน, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์chiangmainews</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำระดับศูนย์อนามัยและพื้นที่ ในการใช้โปรแกรม Long Term Care (3C) และชี้แจงการใช้สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุผ่าน Blockchain กล่าวว่า ในปี 2559 รัฐบาลมีนโยบายจัดระบบการดูแลระยะยาว (Long Term Care) เพื่อพัฒนาระบบการดูแลในระดับตำบล สธ.จึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านผู้สูงอายุ โดยการพัฒนาระบบโปรแกรม 3C ภายใต้โครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) เพื่อสนับสนุนครอบครัวให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น และเอื้อให้ญาติผู้สูงอายุได้ดูแลกันเองในบ้านและในชุมชน</p>	
<p>ครบรอบ60ปีสถาบันราชประชาสมาสัย สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว สธ. มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สถาบันราชประชาสมาสัย ร่วมจัดงานวันราชประชาสมาสัย ในหัวข้อ “60 ราชประชาสมาสัย ก้าวต่อไปไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมทั้งจัดให้มีสัปดาห์รณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ในวันที่ 13-19 ม.ค.63 เชิญชวน อสม.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมไลน์แอด เพื่อรับความรู้เกี่ยวกับลักษณะอาการที่น่าสงสัยเป็นโรคเรื้อนและสามารถแนะนำไปตรวจรักษา และขอความร่วมมือ อสม. จิตอาสาช่วยค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ที่ตกค้างในชุมชนให้รับมารักษาก่อนเกิดความพิการ เพื่อการกำจัดโรคเรื้อนอย่างยั่งยืนต่อไป</p>	